

ธีธัช สุขสะอาด

ผู้ว่าการยางฯ ป้ายแดง



ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
องค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการ
บริหารจัดการยาง
พาราของประเทศอย่าง
ครบวงจร

กรม.มีมติเห็นชอบ
ดำรงตำแหน่งตามการ
เสนอของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนคงที่ อัตรา
เดือนละ 113,520 บาท

ขณะที่ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อื่น
รวมทั้งเงินเดือนราชการ

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็น
ไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จ้างเป็นต้นไป

จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท
Master of International Business
Administration



The University of Melbourne,
Australia และระดับปริญญาเอก Doctor
of Business Administration, Victoria
University, Australia

เป็นอดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี 2554-2556
และผ่านการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสำหรับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, วิทยากร
ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ
ที่รับอนุญาตจากสถาบัน
Maxwell

อดีตรองกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทในเครือ
ดับเบิลเอ, กรรมการ
บริษัท / กรรมการตรวจ
สอบ บมจ.อะโกร อิน
ดัสเตรียล แมชชีนเนอรี
(มหาชน), ที่ปรึกษา

องค์การค้าของ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษพัทธยา และพื้นที่เชื่อมโยง
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เข้ารับการสรรหาจากจำนวนผู้สมัคร
ทั้งหมด 6 ราย และผ่านเข้ารอบสอง เบียด
ชิงดีคู่มา กับ **ศุภชัย หล่อโลหการ** อดีต
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
แต่แล้วในที่สุดคณะกรรมการสรรหามีมติ
เลือกเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการการยางฯ พร้อม
กับเสนอบอร์ดซึ่งมีมติเห็นชอบ

วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี



นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันปรับลดลง ทางรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดช่วยเหลือราคายาง เน้นการทำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และเพิ่มมูลค่ามากกว่าการส่งออกเพียงอย่างเดียว หนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ รัฐสนับสนุนการนำยางพารามาแปรรูป และใช้ประโยชน์ภายในประเทศในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น

กยท.ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร จึงให้กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนจากน้ำยางพารา ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราอีกทางหนึ่ง

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง กยท. เห็นว่าผลิตภัณฑ์หมอนยางและที่นอนยางพารากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด มีผู้สนใจและต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. จึงเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตหมอนยางพาราจากน้ำยาง โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ อบรมทั้งหมด 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน รุ่นแรก จัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เปิดอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 16 มีนาคม 2559)

กยท. เจ๋ง! อบรมผลิตหมอนจากน้ำยางพารา หนุนนโยบายรัฐแปรรูปยาง สร้างผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้ (17/03/2559)

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร "การผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง" หนุนแปรรูปใช้ยางภายในประเทศตามนโยบายรัฐ สร้างผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้ช่วงราคายางตกต่ำ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันปรับลดลง ทางรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดช่วยเหลือราคายาง เน้นการทำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และเพิ่มมูลค่ามากกว่าการส่งออกเพียงอย่างเดียว หนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ รัฐสนับสนุนการนำยางพารามาแปรรูป และใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น กยท. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการยางพาราของประเทศ ทั้งระบบครบวงจร จึงให้กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนจากน้ำยางพารา ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราอีกทางหนึ่ง

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง กยท. เห็นว่าผลิตภัณฑ์หมอนยางและที่นอนยางพารากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด มีผู้สนใจและต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. จึงเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตหมอนยางพาราจากน้ำยาง โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ อบรมทั้งหมด 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน รุ่นแรก จัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เปิดอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน ณ ห้องประชุมพิศปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0-2940-5712,0-2940-6595 ต่อ 136

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 16 มีนาคม 2559)

ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ สัปดาห์นี้ 45.21 บาท/กิโลกรัม

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้า เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล โดยหลายพื้นที่เริ่มหยุดกรีดในช่วงฤดูยางผลัดใบ ผู้ประกอบการเร่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บสต็อก โดยสต็อกยางจีนอยู่ที่ 281,144 ตัน (ณ 11 มีนาคม 2559) ร้อยละ 0.42 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ซึ่งคาดว่าจะโครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 720 วัน หรือปี 2561 และลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนิคมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ส่งเสริมการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจร และสนับสนุนการลงทุนด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯยางพารา

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.87 บาท เพิ่มขึ้นจาก 36.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.35
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.37 บาท เพิ่มขึ้นจาก 35.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.48
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.87 บาท เพิ่มขึ้นจาก 35.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.68
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.02 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 14.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.19 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.99
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 34.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.75 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนเมษายน 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.34
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.85 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.25 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.70 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.31
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.75 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.60 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.30 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.70 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.75 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์และโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งการที่รัฐบาลจีนประกาศว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตาม แผนระยะ 5 ปี และได้เตรียมดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพิ่มเติมเพื่อพยุงเศรษฐกิจจีนไม่ ให้หดตัว นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนยังมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อคงสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่องค์กรรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน คาดว่า ปริมาณการบริโภคยางในจีนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วงปี 2016-2020 เป็นผลจากการขยายตัวของจำนวนรถยนต์ใหม่ และนักลงทุนชาวต่างชาติที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรร้อยละ 0 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับ ECB สู่ร้อยละ - 0.4 เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์นำเงินไปปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจ และเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) สู่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน และช่วยเร่งให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับใกล้ร้อยละ 2.0

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 132.73 เซนต์สหรัฐฯ (46.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 128.64 เซนต์สหรัฐฯ (45.55 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.09 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 151.73 เยน (47.29 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 147.42 เยน (45.91 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.31 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (วันที่ 16 มีนาคม 2559)

กยท. เตือนเกษตรกรช่วงภัยแล้ง เร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้สวนยาง พร้อมแนะนำการดูแลสวนยางในช่วงปิดกรีต

16 มี.ค. 2559

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้คาดการณ์ว่าน่าจะมีความรุนแรง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีความห่วงใยสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ ที่อาจขาดแคลนน้ำจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งในช่วงแล้งเป็นช่วงที่อากาศร้อน และมีแสงแดดแรง เป็นสาเหตุทำให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน โดยควรจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การกำจัดวัชพืชในสวนยาง พร้อมทั้งหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซากวัชพืช หญ้าคา หรือฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม และใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง ซึ่งการจัดการและหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พี่น้องชาวสวนยางควรการทำแนวกันไฟในสวนยาง เพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดถากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3-5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้

นอกจากนี้แสงแดดในช่วงที่มีอากาศร้อนอาจทำให้ต้นยางพารามีรอยไหม้ เกษตรกรสามารถแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน อาทิ กล้วย และสับปะรด ก็สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีตอีกทางหนึ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขอคำปรึกษาการดูแลสวนยาง และข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชณี สัจจะบุญทวี ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช



เยี่ยมชม ● นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชม
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองครก จำกัด ต.หนองปรือ
อ.รัชฎา จ.ตรัง ที่แปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อ
สุขภาพจำหน่ายสู่ตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตยางพารา โดยการ
พัฒนาสินค้ายางพาราให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภค และส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อก่อให้เกิดความเข้ม
แข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีนายณัฐพงษ์ บริพันธ์ ประธาน
สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ หากท่านใดสนใจจะสั่งซื้อหมอนยางพารา
คุณภาพดีจากสหกรณ์ฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.086-9402165
และ 084-8488516

สังคม สยามรัฐ



↑ ท้าหรือ... พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ทหารเรือร่วมกับผู้บริหาร
ท็อป โกลฟประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนายางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า หวังแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตยาง
พาราระหว่างกัน พร้อมเชิญชวนลงทุนในโครงการรับเบอร์ซีดีของไทย ที่ท็อป โกลฟ
ประเทศไทย เมื่อวันก่อน

แฉอดวง



ทรัพย์สินากรธรรมชาติ



เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทวีหรือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ท็อป โกลฟ จำกัด ประเทศมาเลเซีย พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า หวังแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตยางพาราระหว่างกัน พร้อมเชิญชวนลงทุนในโครงการรับเบอร์ซีดีต้าของไทย ณ บริษัท ท็อป โกลฟ จำกัด ประเทศมาเลเซีย



ติดตามผล...ธนิศย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 10,12 พร้อมด้วย ประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ยางพารา และโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยมี จิตภา ลาวัลย์ นายก อบต.นิคมห้วยผึ้ง ให้การต้อนรับ ที่ อ.ห้วยผึ้ง

กนอ.ดึงเอกชนลงนิคมต่างๆ ชูจุดขายแหล่งกระจายสินค้าทั่วโลก

นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มยางพาราทั้งรายเดิม และรายใหม่ที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการนิคมฯยางพารา หรือ รับเบอร์ ซิตี้ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพโครงการนิคมฯที่จะเป็นฐานการผลิต และการลงทุนของอุตสาหกรรมยางในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ครบวงจร ทั้งวัตถุดิบ บุคลากร และการวิจัยพัฒนา จะใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายรายแสดงความสนใจที่จะใช้พื้นที่ในการลงทุน และมีการสอบถามข้อมูลเชิงลึก เพื่อพิจารณาว่าจะสอดคล้องกับประเภทอุตสาหกรรมของตนเองหรือไม่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้เพิ่มขึ้นจากรัฐบาล หากตัดสินใจมาลงทุนช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ กนอ.จะมีการจัดทำประมวลผลความคิดเห็นและสรุปข้อมูลทั้งหมด เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลต่อไป

สำหรับนิคมฯยางพารา มีจุด

เด่นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ทั้งเป็นพื้นที่ที่ติดกับท่าเรือน้ำลึกสงขลา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ด้านสะเดา และด้านปาดังเปซาร์ ส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงด้านการกระจายสินค้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดทั่วโลก

“พื้นที่นิคมฯดังกล่าว ถือเป็นแหล่งสำคัญที่จะรองรับอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ถูมียอยาง ที่นอน ยางพารา ยางล้อรถยนต์ โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ น้ำยางดิบ ยางแท่ง ยางแผ่น และ ยางแผ่นลมควั่น รอบพื้นที่บ่อนมายังโรงงานในนิคมฯ และยังคงใช้เป็นโครงการนำร่องต้นแบบอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ เพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ” นายอัฐพลกล่าว

กนอ.ได้ตั้งเป้าไว้การลงทุนในพื้นที่เฟสแรกที่จะมีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาไว้ 30 ราย โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีน มาเลเซีย ขณะนี้เริ่มเข้ามาสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการทำสัญญาที่จะเริ่มดำเนินการต่างๆถือเป็นสัญญาณที่ดี สำหรับการวางแผนของนักลงทุนที่จะเข้ามา

กทม.รับลูกกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทย (มท.) มีแนวคิดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำเงินสะสมมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจจากฐานราก โดยกำหนดกรอบการนำเงินสะสม ร้อยละ 30 ของวงเงินสะสมทั้งหมด มาพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเร่งรัดให้ อปท.จัดจ้างตามโครงการต่างๆ ภายใน 30 กันยายนนี้ ว่า โครงการที่จะมีการใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการ ได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนหลัก การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำด้านการเกษตร อาทิ แก้มลิง 3.การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายรัฐบาล 5.โครงการที่มีการสนับสนุนการใช้ยางพารา 6.โครงการ

อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรง สำหรับโครงการที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ท้องถิ่น ดำเนินการ คือโครงการที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง อาทิ โครงการจัดซื้อวัสดุภัณฑ์ การศึกษาดูงาน การจัดซื้อยานพาหนะ การปรับปรุงอาคาร ที่ทำการต่างๆ

นายกฤษฎากล่าวว่า สำหรับเงินสะสมของ กทม.นั้น ขณะนี้มียอด 9,800 ล้านบาท แต่ผู้ว่าฯกทม.มีอำนาจเบิกใช้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท หากจะมีการเบิกจ่ายเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องผ่านการพิจารณาโครงการจากสภา กทม.จึงจะสามารถนำเงินสะสมมาเบิกจ่ายได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม.ยังไม่ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนจาก มท. แต่ก็สามารถดำเนินการได้ หากเป็นเงินจ่ายขาดในโครงการของหน่วยงานในสังกัดต่างๆ สภา กทม.ก็ต้องเป็นผู้พิจารณาจบโครงการตามความเหมาะสมต่อไป

ศพ.8 สงขลา ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนา สร้างความอยู่ดีกินดีเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง



ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อน 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่ง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และธนาคารสินค้าเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรได้รับการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เช่น การถ่ายทอดผลการวิจัยเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาการผลิตพืชแก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งหรือประสบปัญหาในการผลิตพืชอื่นๆ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการส่งออก รวมทั้งการเร่งรัดการกำกับควบคุมการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดนั้นมีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด คือ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา บัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเป็นแบบ

ร้อนชื้น ปริมาณน้ำฝนประมาณ 2,200 มิลลิเมตรต่อปี วันฝนตกเฉลี่ย 160 วัน ลักษณะภูมิประเทศที่มีทะเลขนานอยู่ 2 ด้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.22 ล้านไร่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ร้อยละ 51 หรือ 9.36 ล้านไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ยางไม้ ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 86.5 นาข้าว ร้อยละ 9 มีผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น 462,955 ครัวเรือน ขนาดฟาร์มเฉลี่ย 20.6 ไร่ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอิสลาม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ คือ ยางพารา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด รองลงมาจะเป็นข้าว ร้อยละ 7 ปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 5 และลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว และลิ้นปี่รวมกันร้อยละ 13 ของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด พืชที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ ยางพารา มีมูลค่า 110,911.9 ล้านบาท รองลงมาคือ ข้าว และ ปาล์มน้ำมัน 4,070.1 และ 2,545.2 ล้านบาท ส่วนพืชอื่นๆ จะมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพร้าว ลิ้นปี่ และเงาะ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 863.6, 767.0, 498.5, 457.4, 290.1 และ 253.2 ล้านบาท ตามลำดับ

“ภาคใต้ตอนล่างมีจุดแข็ง คือ เป็นเขตพื้นที่ยางพาราที่สำคัญของประเทศ และเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชแบบผสมผสานหลายชนิด มีพืชท้องถิ่น และพืชพื้นเมืองที่มีศักยภาพหลายชนิด ลักษณะภูมิอากาศมีฝนกระจายตัวเกือบตลอดปี แต่มีจุดอ่อน คือ การปลูกยางพาราที่มีสัดส่วนพื้นที่ปลูกประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่นั้นทำให้มีความเสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การผลิตไม่ผลส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพต่ำขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ไร่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่มีปัญหาด้านการก่อเหตุความไม่สงบทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตพืชที่ไม่สามารถขยายผลเทคโนโลยีลงสู่พื้นที่ และพ่อค้าไม่สามารถไปซื้อสินค้าได้ในบางพื้นที่ ด้านโอกาส คือพื้นที่อยู่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียได้ส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวและการค้ากับประเทศประเทศเพื่อนบ้าน” นายอนันต์ กล่าว

นายอนันต์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ได้วางแนวทางวิจัยและพัฒนาไว้ 10



songlok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

ภัยแล้ง มหันตภัยของมนุษยชาติ

พฤษศยวันนี้เช้า 09.00-12.00 น. ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พุด "อาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของข้าราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" รับใช้ข้าราชการจากยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 250 คน ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์

พฤษศยวันนี้เช่นเดียวกัน มีตัวแทนนักวิชาการจากมาเลเซีย และไทยพุดรับใช้บุคลากรทางการศึกษา 1,800 คน ที่หอประชุม มรกต. ยะลา 10.00-12.00 น. นักวิชาการมาเลเซียคือ Professor Dr. Mustofar Kasem และ 13.00-15.00 น. นักวิชาการไทยคือ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ ทั้ง 2 คนพุดเรื่องเดียวกัน "เทคโนโลยีล้ำหน้า การศึกษาเอกชนล้ำยุค" แต่คนละเวอร์ชัน คนละวิธีสักหน่อย ท่านใดสนใจเชิญฟังครับ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์เขียนถึง ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ที่วิเคราะห์ความเสียหายภาคเกษตรกรรมที่เป็นผลมาจากภัยแล้ง ว่าอยู่ที่ระดับ 19,460-20,000 ล้านบาท รายได้เกษตรกรลดลง 3,430 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ความเสียหายต่อรายได้เกษตรกรจากภัยแล้งรวม 24,353-25,000 ล้านบาท รวมความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตรและรายได้เกษตรกร 43,813-45,000 ล้านบาท

ภัยแล้งไม่ใช่เป็นภัยพิบัติเฉพาะในไทยดอกครับ เสียงโอดโอย โหยหวนดังที่สุดตอนนี้มาจากทวีปแอฟริกา อเมริกากลาง ออสเตรเลีย และไครจะนี่ครับ ไทย กัมพูชา และเวียดนามโดนภัยแล้งหนักไม่แพ้ทวีปแอฟริกาด้วย

นอกจากภัยแล้งแล้ว เวียดนามยังเจอปัญหาน้ำทะเลซึมเข้ามาอย่างรุนแรง พื้นที่จำนวนไม่น้อยต้องหยุดการปลูกข้าว แลไม่มีน้ำบริโภค สมัยก่อนน้ำทะเลซึมเข้ามาในพื้นที่แค่ 10-20 กม. แต่ในตอนนี้ ซึมลึกเข้ามาในพื้นที่ไกลถึง 90 กม. หลายจังหวัดโดนน้ำทะเลซึมมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด และโชคร้ายที่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่โดนภัยแล้งและน้ำทะเลซึม เป็นพื้นที่สำคัญที่ใช้ปลูกข้าวของเวียดนามเสียด้วย ปัญหาที่ตามมาคือ ภาวะข้าวยากหมากแพง

ไทยมีปัญหาราคายางพาราคต่ำผมว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการนำยางพาราไปผลิตเป็นวัสดุเพื่อถนอมน้ำซึมลงไปใต้ดิน หน้าฝนของประเทศเหล่านี้ มีฝนตก

หนักมาก บางแห่งถึงขนาดมีน้ำท่วม น้ำหลาก แต่อ่างเก็บน้ำมีไม่เพียงพอ ที่รัฐามีพนาของอินเดีย แก๊ซภัยแล้งด้วยการขุดอ่างเก็บน้ำชุมชนไว้ทุกหมู่บ้าน เดียวนี้การขุดบ่อไม่ยากครับ เพราะมีรถแบ็คโฮที่ใช้ขุดเป็นเดี๋ยวกี่เครื่องแต่ปัญหาอยู่ที่น้ำซึมลงไปใต้ดิน คนอินเดียใช้วิธีวางพื้นอ่าง

ผมว่าข้าวโพ่พ่ายพารากันน้ำซึม ยางพารากันน้ำซึมลงดินจะขายได้ดีไปทั่วโลกอย่างแน่นอนครับ ยิ่งเป็นนัดเดียวกตกลงมาทั้งฝูง ได้ทั้งแก๊ซปัญหาหาลายพาราคต่ำ และได้ทั้งการแก๊ซปัญหาหน้าไม้พอใช้ในพื้นที่แล้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย ตอนนี้ก็มีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมหลายกิจกรรม ที่ผมอ่านแล้วชอบมากก็คือ ตอนนี้นำไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คอนกรีตที่ขำรดเสื่อมสภาพแล้วมาสร้าง พวกเสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอน เอมมาออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลากให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ฝายชะลอน้ำพวกนี้เมื่อครั้ง จะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธาร และนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน พื้นชุ่มชื้นบริเวณ

ฝายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างนี้ ช่วยกักเก็บน้ำไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่าเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรกรรม

ผมเห็นด้วยครับ กับการหันมาทำ CSR ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ และถ้าจะให้ดี อยากให้พัฒนาการทำ CSR ไปจนถึงการสร้างอ่างเก็บน้ำ

ถ้าแ่จะให้รับผิดชอบต่อปากท้องเกษตรกรร่วมชาติด้วย ก็ต้องปูพื้นอ่างเก็บน้ำด้วยวัสดุที่ทำมาจากยางพารา

อ่างเก็บน้ำหรือฝายชะลอน้ำ ยังมีพื้นที่ที่พื้นผิวที่ทำให้น้ำระเหยไปได้มาก ที่สหรัฐฯ อิสราเอล และอีกหลายประเทศ ค้นคว้าพัฒนาจริงจกกับการเก็บน้ำใต้ดิน ในช่วงที่ฝนตกเยอะ หรือในช่วงที่หิมะละลายอย่างรวดเร็ว ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเก็บน้ำใต้ดินมีความรู้ที่ระบายน้ำลงไปชั้นดินต่างๆ และดูดขึ้นมาใช้ในหน้าแล้ง

ถ้าเราทำ CSR ถึงขนาดเจาะรูเอาน้ำเข้าไปเก็บไว้ใต้ดินได้ ภัยแล้งก็จะกลายเป็นเรื่องจิปจิกไปเลยครับ.

● **คุณนิติ นวรัตน์**

สกต.ตรังขับเคลื่อนนโยบายรบ. เปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน

ตรัง: นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ซึ่งทางสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตรังจำกัด จัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นายเดชรัฐ กล่าวว่า การเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล โครงการที่ต่อยอดมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้าน วงเงิน 60,000 ล้านบาท และยังเป็น การส่งเสริมทางด้านการตลาดเพื่อให้เกิด การพัฒนาและบริหารชุมชนไปจนถึงการสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมสร้างโอกาส การแข่งขันทางการค้า และนำไปสู่การสร้างความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โดยโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ของรัฐบาลมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงธันวาคม 2560 ซึ่งมีความคาดหวังให้ประชาชน ได้มาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อให้เกิด การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

ด้าน นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์ จังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง สหกรณ์ การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดย มีเกษตรกรสมาชิก ร่วมนำสินค้าเกษตร คุณภาพ มาจำหน่าย และได้มีการเจรจา แลกเปลี่ยนสินค้าได้แก่ผลิตภัณฑ์หมอน ยางพาราที่ผลิตจากยางพาราในจังหวัด ตรัง และข้าวสารจากจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จำกัด กับสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด อีกด้วย

ลุ่มน้ำบางนรา นราธิวาส วันนี้ น้ำเพียงพอ



นายพลการ สุวรรณรัฐ อธิบดีกรมการข้าว และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชม ติดตาม และให้กำลังใจราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ณ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ได้จัดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มทำบ้านต่อหลัง มีคณะกรรมการในการควบคุมดูแลการทำนาของสมาชิกในพื้นที่ และกลุ่มกองทุนน้ำสำหรับนาข้าว มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการในการสนับสนุนของกองทุน

โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการหมุนเวียนการใช้ปุ๋ย โดยสมาชิกกลุ่มทำนาสามารถขืมปุ๋ยไปใช้ก่อนและจ่ายคืนเมื่อเก็บผลผลิตแล้วได้ พร้อมกันนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านต่อหลัง มีจำนวน 1,400 ไร่ โดยยกทรงพื้นที่ในการปลูกไม้ผลผสมผสานและปลูกปาล์ม จำนวน 399 ไร่

พื้นที่ทำนา จำนวน 1,001 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่นาร้าง จำนวน 489 ไร่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างหลังน้ำท่วมแล้ว จำนวน 280 ไร่

และยังคงมีพื้นที่นาร้างส่วนที่เหลืออีกจำนวน 209 ไร่ พื้นที่ทำนา จำนวน 512 ไร่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าไปส่งเสริมการทำนากับเกษตรกร จำนวน 78 ราย พื้นที่ 512 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรยินดีเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงเองด้วย

โดยปลูกข้าวพันธุ์เสียดพันธุ์ทอง หอม กระดังงาและซิบูกันดั้ง ปัจจุบันกำลังออกรวง ราษฎรเริ่มทำการเก็บเกี่ยว ซึ่งคาดว่าราษฎรในพื้นที่ทั้งหมดจะมีข้าวเพียงพอดต่อการบริโภคภายในชุมชน ไม่ต้องสั่งซื้อจากที่อื่นเหมือนในอดีต และอาจจะสามารถนำส่วนที่เหลือออกจำหน่ายได้อีกด้วย.

ทำเองได้ ทยอย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 นายพลการ สุวรรณรัฐ พร้อมด้วยนายคุณุชชาติชวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชม ติดตาม และให้กำลังใจราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ณ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

โดยได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างบูรณาการการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จังหวัดนราธิวาส สำนักพระราชวัง กองทัพอากาศ สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามสภาพภูมิสังคมเพื่อประโยชน์สุขความมั่นคงในอาชีพและชีวิตให้แก่ราษฎรทุก

ภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านต่อหลังในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และฝนทิ้งช่วง ดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำเปรี้ยวไหลมาจากป่าพรุเข้าท่วมในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคูจำ และมีพระราชดำริให้จัดหาเงินส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ทำนาของบ้านต่อหลัง

สำนักงาน กปร. จึงได้ประสานและสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยสูบน้ำจากคลองแม่แม่ง เพื่อให้มีน้ำใช้ช่วยในการปรับปรุงดินเปรี้ยว และใช้ในการเพาะปลูกในระยะที่ขาดแคลนน้ำซึ่งสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรได้ 1,460 ไร่ เป็นพื้นที่ทำ

นา 366 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ปาล์ม ยางพารา 1,169 ไร่ โดยมีกลุ่มผู้ใช้ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าน้ำบ้านต่อหลัง จำนวน 1 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 39 คน และเกษตรกรในพื้นที่บ้านต่อหลัง

คสช.ต้องเอาให้ได้

250ส.ว.

ด้วยวิธีการลากตั้ง

ไม่เอาชื่อนายกสว่างทนต์ บิ๊กคู่ลิ้น-ไม่ตีก็ร่างใหม่

เปิดข้อเสนอ คสช.ถึง กรธ. ส่งสัญญาณ
แข็งกร้าว ปรับเปลี่ยนร่าง รธน. 3 ประเด็น
หลัก ส.ว.ลากตั้งทั้งสภา 250 คน ระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน5 ปี โหวตนายกฯ ★ มีต่อหน้า 15

คสช.ต้องเอาให้ได้ ☆ ต่อจากหน้า 15
ไม่ได้ แต่ชักฟอกได้ เปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นเขต
ใหญ่แต่กาเบอร์เดียว พร้อมระบุให้ใช้บัตร 2 ใบ
แยกเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ทบโตะยกเลิกพรกการเมือง
เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 ชื่อหวั่นปัญหาอันงตุงนัง
พร้อมเน้นข้อความสำคัญวรรคท้าย “เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ของการยึดอำนาจ” “บิ๊กคู่” เสียงเข้มหวัง
กรธ.ทำตามข้อเสนอ ถั่นถ้ายังไม่รับเงื่อนไขจะเสนอ
ซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะยอม ประกาศชัดถ้าไม่ตี
มีปัญหา พร้อมยกร่าง รธน. ใหม่อีกรอบ “มีชัย”
แล้วโหวตไล่ลิ้นกรัก ออกปากยังไม่รู้สึกกดดัน บอก
ลูกคือของนายกฯดูน่ารักน่าชัง เผยดูข้อเสนอแล้ว
มีเหตุผล พร้อมปรับแต่งสิ่งที่ไปด้วยกันได้กับร่าง
ฉบับกรธ. พรกการเมืองรุมอัดตัดเงื่อนไขเสนอชื่อ
นายกฯสืบอำนาจ-เปิดทางนายกฯคนนอก
หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
ได้ทำหน้าที่เสนอความเห็นการปรับแก้ไขร่างรัฐ
ธรรมนูญไปให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

อย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยระบุว่า เป็นข้อ
เสนอมองการประชุมแม่น้ำ 4 สาย กระนั้นก็ยังไม่มี
การเปิดเผยรายละเอียดจากฝ่ายใด ท่ามกลางการ
จับตาว่าจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่กรธ.ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ล่าสุด มีการเปิดเผยเนื้อหาเอกสารดังกล่าวแล้ว
มีใจความสำคัญเปลี่ยนแปลงหลักการของ กรธ. 3
ประเด็น คือที่มา ส.ว. ระบบเลือกตั้ง ส.ส. และ
เงื่อนไขการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
“วิษณุ” เห็นใจ กรธ. พุดๆอาจล้มมวย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 มี.ค. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ถึงข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญที่ พล.อ.ธีรชัย นา
ควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ(คสช.) ลงนามส่งไปให้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า จะมีผู้แทน คสช.ชี้แจง
ในที่ประชุม ครม. เข้าใจว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ของ คสช. แต่ในข้อเสนอดังกล่าวมีการอาร์มกบ

ว่าบางส่วนมาจากการประชุมแม่น้ำ 4 สาย จากนั้น
คสช.ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา ส่วนที่นายอุดม รัฐอมฤต
โฆษกร กรธ.ระบุนหากเห็นแล้วจะทยอยหลังนั้น ไม่
ขอตอบ จะทยอยทยอยอะไร หลังประชุม ครม.
เสร็จจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายข้อ
เสนอดูเหมือนจะสร้างความหนักใจให้ กรธ. นาย
วิษณุตอบว่า เห็นใจเขาเนาะ เพราะเวลาเหลือน้อย
เมื่อถามย้ำว่า เป็นการมัดมือชกหรือไม่ นายวิษณุ
กล่าวที่เล่นทีจริงว่า “ก็ไม่แน่เมื่อเวลาน้อยเขาอาจจะ
ไม่ชกเลยก็ได้”
“มีชัย” ย้ำให้เกียรติ คสช.พูดเองก่อน
เวลา 18.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย
ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. เป็นประธาน วาระเพื่อ
พิจารณาบททบทวนบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญเป็นราย
มาตราตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาค
ส่วน นายมีชัยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมถึงข้อ
เสนอการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ คสช.ว่า ข้อ



◀ **ไม่กดดัน**

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ไม่รู้สึกกดดันต่อข้อเสนอของ คสช. หรือแม้แต่คำให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ที่ขอร้องแกมบังคับให้รับข้อเสนอของ คสช.

ความเห็น คสช. ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญแทน โดย พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า ที่แถลงแทนนายวิญญู เพราะ นายกฯ มอบหมาย หลังประชุม ครม. ได้ตามนายวิญญูแล้ว จะแถลงด้วยตนเองหรือไม่ แต่นายวิญญูบอกให้ตนเป็นผู้แถลง ตนจึงสอบถามว่ามีประเด็นไหนให้เน้นเป็นพิเศษหรือไม่ ต้องการให้พูดหรือไม่ ซึ่งนายวิญญูกล่าวว่า ซึ่งแจ้งได้หมดเพราะไม่มีอะไรซับซ้อน

“**‘ไก๋กู’** แจงเหตุผลให้มี ส.ว.สรรหา เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่าการประชุมแม่น้ำ 4 สายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้มีข้อเสนอที่เป็นมติของแม่น้ำ 4 สายไปยัง กรธ. แล้ว ไม่ได้เป็นคำสั่งนายกฯ หรือหัวหน้า คสช. โดยเสนอ 3 ประเด็นหลักที่สำคัญ 1. เสนอในบทเฉพาะกาล เพื่อแก้ปัญหากรณีเกิดทางตันแบบในอดีต และเพื่อไม่ให้เสียง ส.ส. ในสภาตลกกันทำเรื่องที่ขัดความรู้สึกของสังคม เช่น การออกกฎหมายนิรโทษกรรม เป็นต้น จึงเสนอให้มี ส.ว. มาจากการคัดสรรของคณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 250 คน วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ไม่มีอำนาจเลือกนายกฯ มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ถ้าสภาจะร่วมกันแก้ไขในเรื่องที่สังคมไม่เห็นด้วย จะต้องมีผู้ถ่วงดุล และทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติให้เดินไปตามเป้าหมาย ดังนั้นคงจะพอเป็นสิ่งที่ประชาชนมั่นใจว่าไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจ และที่ยืนยันว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจคือการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปผ่านประชามติ”

☆ มีต่อหน้า 16

คสช. ต้องเอาให้ได้ ☆ ต่อจากหน้า 15

อ้างชงนายกฯ 3 ชื่อปัญหาทุจริต
พล.ต.สรรเสริญ แถลงว่า 2. การเลือกตั้ง ส.ส. สมัยแรกเท่านั้นควรใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แยกแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อ เพื่อให้พรรคเล็ก

เสนอของ คสช. ไม่ได้มีผลการทำงานของ กรธ. แต่อย่างใด แต่ที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากต้องรอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้แถลงชี้แจงเหตุผลเสียก่อนเป็นการให้เกียรติกันไม่ได้เป็นการปิดบัง เมื่อรัฐบาลพูดแล้ว กรธ. ถึงจะพูดได้ ขณะนี้ยังพอมีเวลาไม่ต้องรีบร้อน ดังนั้น จึงยังบอกไม่ได้ว่าจะปรับแก้ไขหรือไม่ปรับแก้ไขประเด็นใด ส่วนจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ ยังไม่แน่ใจ แต่จะต้องได้ข้อสรุปก่อนไปประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญออกสถานที่ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23-26 มี.ค. แน่นนอน

ยื่นทำงานอิสระไม่มีใครบีบบังคับ

เมื่อถามว่า ข้อเสนอของ คสช. ได้แจกให้สมาชิก กรธ. ไปศึกษาแล้วหรือไม่ ประธาน กรธ. ตอบว่าแจกให้ทุกคนไปอ่านแล้ว จะได้มากน้อยที่ผ่านมา กรธ. ทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ได้เอาความคิดเห็นของใครเป็นใหญ่ การทำงานของ กรธ. ขณะนี้ไม่มีใครมาบีบบังคับ ยังมีความเป็นอิสระดี ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเราต้องช่วยกันคิด เพราะเป็นเรื่องของบ้านเมือง ดังนั้น ใครคนใดคนหนึ่งจะดึงดันความคิดของตัวเองไปไม่ได้ ต้องฟังเหตุผลของทุกฝ่าย ช่วยกันคิดเพื่อจะได้เกิดผลดีที่สุดของประเทศ

ลั่นไม่มีเรื่องลาออกแบบเด็ก ๆ

เมื่อถามว่า มีคนตั้งข้อสังเกตว่า นายมีชัย อาจลาออกจากการทำหน้าที่ประธาน กรธ. ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายมีชัยตอบว่า ไม่รู้ว่าใครพูด ไม่มี

จะไปทำแบบนั้นได้อย่างไร ไม่ใช่ของเล่นเด็ก หากมีสิ่งใดก็สามารถพูดจากกันได้ ทำได้หรือทำไม่ได้แค่ไหนก็พูดกันได้ เมื่อถามว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้กดดันมากกว่าการร่างทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ นายมีชัยตอบว่าเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นจากใคร เป็นจากสื่อมวลชนกับภาคประชาสังคม แต่พวกนั้นจะมากกว่าเพราะบอกว่าเขาแบบนี้ก็จะเอาให้ได้ พอไม่ได้ก็ว่าแบบเสียๆหายๆ คนที่เสนอเขาก็คงอยากได้ แต่เวลารัฐบาลเสนอมามันอุ่นใจได้ เพราะรัฐบาลฟังเหตุผลเราบอกว่าทำได้เราก็ทำไปปรับแก้ไขไป แต่ถ้าทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำ เมื่อถามว่ามีประเด็นที่ กรธ. คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนักใจใช่หรือไม่ นายมีชัยกล่าวติดตลกว่า “อย่าซักมากทีเดียว ผลออกแล้วออกมา”

“วิญญู” ซึ่งแถลงขึ้นรถหายตัวทันที

ต่อมาช่วงบ่ายภายหลังการประชุม ครม. ผู้สื่อข่าวรายงานต่างฝ่ายรอกแถลงสาระสำคัญจาก ครม. ถึงข้อเสนอของ คสช. และการประชุมแม่น้ำ 4 สาย ที่ส่งไปยัง กรธ. โดยไปดีกรอนายวิญญู เกรียงรอม รอนายกฯ ที่คาดว่าจะแถลงเรื่องนี้ที่ห้องโถงชั้นล่าง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล แต่ช่วงที่นายกฯ ให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นั้น รตนายวิญญู ได้จับผ่านหน้าตึกบัญชาการอ้อมไปด้านข้างฝั่งตึกนารีสโมสร ไปรอรับนายวิญญูที่ใต้ลงจากตึก โดยใช้ลิฟต์ขนของลงมา จากนั้นได้ขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที

จากนั้น พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้ชี้แจงเนื้อหา

ที่ไม่สามารถส่งผู้สมัครทุกเขตมีโอกาสได้รับการพิจารณาจากประชาชน ๘.การเลือกตั้งครั้งแรก พรรคการเมืองไม่ต้องเสนอชื่อนายกฯ ๓ คน อย่างที่ กรธ.เคยเสนอ ป้องกันไม่ให้เกิดทางตัน เพราะได้มีการวิเคราะห์กันหลายมุมมอง ถ้าทุกพรรคเสนอชื่อนายกฯ ๓ คน แน่แน่นอนว่าจะเสนอคนในพรรค ซึ่งไม่ได้หมายความว่า สภาจะพิจารณาคนเฉพาะพรรคที่ได้เสียงข้างมาก สมมติ 10 พรรค ก็ 30 คน บางครั้งอาจไม่สามารถหาข้อยุติได้ ฉะนั้น จะเอาคณอกมากี่ไม่ได้ เพราะมีการเสนอชื่อไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ฉะนั้นจึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดทางตัน จะได้ว่าไม่มีปัญหาในอนาคต

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

พล.ต.สรรเสริญแถลงอีกว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ มาตรา 10 เรื่องการจัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นที่ กกต.จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดเวที คนอื่นจัดได้แต่ผู้เสี่ยงผิดกฎหมาย ถ้าจะให้ดีควรเข้าร่วมเวทีที่ กกต.จัดดีกว่า มาตรา 62 เรื่องฐานความผิดต่างๆ เช่น ฉีกบัตรปลุกระดมล้มประชามติ และ 7 วันสุดท้ายก่อนทำประชามติต้องห้ามทำโพลและเปิดเผยผลโพล ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดให้ลงประชามติวันที่ 7 ส.ค. ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ต้องห้ามทำและเปิดเผยผลโพล ขั้นตอนหลังจากนี้รัฐบาลจะส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาวันที่

เปิดข้อเสนอ คสช.ส.ว.ลากตั้ง 250 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าเวลา 15.40 น. เจ้าหน้าที่ของ กรธ.ได้เผยแพร่เอกสารข้อเสนอแนะทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญจาก คสช. ลงวันที่ 18 มี.ค.59 ตัวหน้าที่สุด ที่ คสช. (สสร.)/145 ลงนามโดย พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. เรื่อง ข้อเสนอแนะทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 8 หน้า ส่งถึง กรธ.วันที่ 14 มี.ค. มีสาระสำคัญคือ ข้อเสนอดังกล่าวได้จากการประชุมหารือภายในระหว่างหัวหน้าคสช. นายกรัฐมนตรี ประธานสนช. ประธาน สปท. ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ประชุมเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่โรดแมประยะที่ 3 พ.ศ.2560 จะมีการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล และเปลี่ยนผ่านไปสู่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติชุดใหม่ ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประเทศอาจจะประสบปัญหารุนแรง ไม่สงบเรียบร้อย และเกิดเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นใหม่และปัญหาอาจหนัก

กลับเข้าสู่วงจรเดิม คสช.จึงเห็นว่า ในช่วงดังกล่าวควรเขียนรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล ให้มี ส.ว.ชุดแรก มาจากการสรรหา ให้มีจำนวน 250 คน มาจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 8-10 คน มีวาระ 5 ปี

โหวตนายกฯไม่ได้ แต่ชักฟอกได้

ข้อเสนอระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการดูแลพิทักษ์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผบ.ตร. เข้ามาเป็น ส.ว.ได้โดยตำแหน่งและกรณีตำแหน่งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งราชการไปก็ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่เข้ามาแทนแต่ไม่มีอำนาจพิเศษกว่า ส.ว.คนอื่นฯ ทั้งนี้ วุฒิสภาในวาระแรกไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี แต่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ดูแลขับเคลื่อนการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมตามสมควร

ใช้บัตร 2 ใบ-เขตใหญ่กาคนเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเอกสารดังกล่าวยังกำหนดวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ควรให้ใช้บัตร 2 ใบ ใบแรกใช้เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และให้ใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้น มี ส.ส.ไม่เกิน 3 คน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกได้เพียง 1 คน แล้วให้นับคะแนนเรียงลำดับลดหลั่นจนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ ใบที่สอง สำหรับเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน

โละทิ้งระบบเสนอชื่อนายกฯ 3 คน

นอกจากนี้ไม่เห็นด้วยที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อ ก่อนการเลือกตั้งเพราะอาจจะไม่เหมาะสมและอ่อนไหวต่อระยะเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งอาจทำให้เกิดปัญหาภายหลังเพราะทำให้เข้มงวดผู้ถูกเสนอชื่ออาจขัดคุณสมบัติภายหลัง รวมทั้งอาจไม่มีพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเสียงข้างมาก จนต้องจัดรัฐบาลผสม ทำให้ตกลงรายชื่อไม่ได้ จนทำให้เกิดปัญหาอีกทั้งการนำกติกาใหม่ๆมาใช้ อาจเป็นอีกกับดักหนึ่งที่ปิดทางออกในยามวิกฤติ จนทำให้การเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้ จึงเห็นว่าควรควรงเว้นไม่นำเรื่องการแจ้งรายชื่อนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อ มาบังคับใช้ช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล

ขอให้ทำตามเจตนารมณ์ “ยึดอำนาจ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสุดท้ายของเอกสารระบุว่า คสช.ขอเรียนว่าอย่าได้หวาดระแวงว่าจะ

มีการสืบทอดอำนาจ คสช.ยินดีจะพ้นจากตำแหน่งและยุติอำนาจหน้าที่ที่พึงประสงค์ตามกำหนดเวลาในโรดแมป และในร่างรัฐธรรมนูญและจะไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การประคับประคองสถานการณ์ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ รัฐสภาใหม่ ซึ่งรวมถึงวุฒิสภาด้วย “เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการยึดอำนาจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติ คสช. จึงขอเสนอแนะทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ ตามผลการหารือมาเพื่อกรรณการพิจารณา”

“บักคู้” เสียงเข้มเชื้อ กรธ.เดินตาม

เมื่อ 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงข้อเสนอของ คสช. ที่ส่งไปยัง กรธ. ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 สายอย่าไปพูดว่าการที่ กรธ. ไม่มาร่วมประชุมเพราะเกิดความขัดแย้งตั้งตั้งแต่เพราะตนไม่ได้เชิญ โดยข้อเสนออยากให้รัฐฯ ต้องทำเรื่องอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหา ข้อเสนอทั้งหมดเป็นการหารือร่วมกันของแม่น้ำ 4 สาย ไม่ได้สั่งคนเดียวทั้ง 4-5 ประเด็นส่วนประเด็น ส.ว. ยอมรับว่าอยู่ในมติเช่นกันแต่ถ้าจะให้ตนพูดไปเลยเดียวจะตื่นเต้น ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อเสนอที่ส่งไปจะเป็นการกดดัน กรธ. หรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ตอบว่า จะกดดันเรื่องอะไร วันนี้เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นสากลหรือเปล่า เชื่อว่า กรธ. คงจะทำตาม

ลั่นถ้าไม่รับจะแหงเรื่องย้ายจยย

เมื่อถามว่า ถ้าการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีสิ่ง ที่ คสช.เสนอไป และ 16 ประเด็นของ ครม. จะทำอย่างไร พล.อ. ประยุทธ์ตอบว่า “เดี๋ยวมีอีกก็ได้ ถ้ากรธ. ไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เดียวผมก็เขียนไปใหม่ ก็ทำงานกว่าจะพิจารณานั้นแหละ ใครละที่เป็นคนรับผิดชอบ กรธ. หรือผม แล้วจะถามทำไมเหตุผลของผมคือต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบสุข ไม่อยากได้หรือ ที่ผ่านมา 2 สภา การแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็รู้กันว่าเป็นอย่างไรรคล้อยตามกันไปเพราะมาจาก การเลือกตั้งทั้งคู่ จะเสนออะไรก็ผ่านหมด แต่ถ้าเรามีสักสภาหนึ่งที่จะมีความเห็นชอบร่วมกัน หรือมีมติว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไร ไม่ทำอย่างไร โดยหารือร่วมกันทั้ง 2 สภา จะได้มีการหักท้วงกันบ้าง จากนั้นจะไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาที่ใช้กลไก รัฐสภาผมไม่ได้เขียนหรือต้องการให้ ส.ว. มีอำนาจปลดใครสักคน อำนาจรัฐสภาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ไม่ทำกัน เลยต้องหากคนเข้าไปทำแค่นั้น เขาคง

ไม่เข้าไปทำอะไรให้เสียหายหรือจะสืบทอดอำนาจอะไรผมอยากรู้ พูดยกกันอยู่ได้อำนาจนี้ อำนาจนั้นแตกแยกคนนั้นคนนี้ วันนี้นั้นแตกกันไม่พอหรืออย่างไร”

กรธ.ต้องคิด-ปชต.แบบเก่ายุ่งเหยิง

เมื่อถามว่า กรธ.ต้องบัญญัติทั้ง 16 ข้อในรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า จะให้พูดว่าบังคับใช้ใหม่อันนี้คิดเอาเอง กรธ.คิดเป็นว่าควรจะต้องทำอย่างไรถึงที่ควรจะทำใจคือวันนี้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการไม่สืบทอดอำนาจหรือเปล่า คือให้มีการทำประชามติ มีการเลือกตั้งทำรัฐธรรมนูญ แล้วจะสืบทอดอำนาจตรงไหนแล้วขอให้วิธีการ กลไก เพื่อดูแลกันกว่า 60 ล้านไม่ให้เกิดกลับมาที่เดิมผิดตรงไหน วิธีการที่ดีกว่านี้หรือไม่เสนอมา ที่ดีกว่านี้และไม่ตรงกับที่พูด มีวิธีไหนถ้าคิดไม่ออกอย่าถาม คนคิดออกได้แค่นี้ถ้าคุณฉลาดกว่าก็บอกมาแต่ถ้าคุณจะใช้ประชาธิปไตยแบบเดิมคนไม่ยอม ประชาชนอีก 60 กว่าล้าน นึกถึงคนอื่นบ้าง เบียดกันอยู่ได้ประชาธิปไตยเลอะเทอะไปหมด อยากมีเลือกตั้งก็ให้แล้ว ประเทศอื่นเขาถามว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ก็ตอบไปว่าตามโรดแมปปี 2560 แค่นี้เขาก็ไม่เห็นจะยุ่งแบบนี้เลยไม่มีโครงการก้าวไกล ไม่เหมือนกับบางคน ไปพูดที่ต่างประเทศ แล้วต่างประเทศตัวเอง สื่อไม่ตำเขาบ้างล่ะ ไม่กล้าหรือ

ประกาศถ้ามีปัญหา kraj ใหม

เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่ในข้อเสนอครั้งนี้จะลดร่างรัฐธรรมนูญทั้งร่าง พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่กลัว ไม่ตีกร่างใหม่ ทำไม่ละก็คิดมีอำนาจที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ไม่ใช่อำนาจในทางที่ผิดวันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่านั้นต้องการปฏิรูปหรือไม่ นั่นแหละคือความแตกต่างเข้าใจไหม ไม่ว่าจะถามอะไรมาก็เหมือนเดิมเป็นไก็กับใจ เมื่อถามอีกว่า มันใจว่าสามารถดัดทางกลุ่มการเมืองที่ขัดขวางได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่ต้องไปดัดทาง ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศจะต้องไปดีอะไรใครคนไทยทั้งประเทศต้องทำร่วมกันไม่ใช่ทำให้เป็นเพียงแต่หน้าทีตน กลายเป็นว่าเพิ่งเข้ามาแค่สองปีแล้วต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จเกิดให้ได้ทำคนเดียวคนเหล่านั้นหรือไม่ว่าที่ผ่าน มา ทำอะไรสำเร็จบ้าง ตามสิ วันนี้ไม่ได้โมโห เลิกโมโหมานานแล้ว

“มีชัย” พลิวชม “บักตู” น่ารักคือ กรธ.
ต่อมาเวลา 16.00 น. ที่รัฐสภา นายมีชัย

ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกรณีที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ระบุว่า หาก กรธ. ไม่ปรับแก้ไขก็จะเสนอร่าง มาเรื่อยๆ และหากร่างไม่ผ่านก็ต้องร่างไปเรื่อยๆ ว่า “ไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นการกดดันแต่มองในแง่ดี ยกตัวอย่าง “ผมเขียนจดหมายไปขอเดดคุณ ฉบับแรกคุณไม่ไป ผมก็เขียนไปทุกวันๆ แล้วคุณก็เห็นใจผม อย่างนี้เรียกว่ากดดันใหม่” เมื่อถามว่า กรธ. จะใจอ่อนหรือไม่ หากเขาเขียนมาหลายๆรอบ นายมีชัยตอบว่า “ไม่ต้องเขียนหลายรอบหรอก เราจะพิจารณาตามเหตุผล ก็เป็นความน่ารักของนายกฯ ไม่เขียนก็จะคืออยู่อย่างนี้ นายกฯ ท่านก็มีเหตุผลของท่านที่เชื่อมั่นว่าจะโน้มน้าว กรธ. ได้ กรธ. ก็จะมาดูถึงเหตุผล ส่วนจะต้องไปหรือหรือไม่ทางกรธ. จะพิจารณาคำเสนอมาก่อนเพราะจากที่ฟังดูก็มีเหตุผลสูง

อะไรแก้ไขแล้วไปได้ก็ทำเพื่อชาติ

เมื่อถามว่า นักก๊อปปี้การทำงานต่อไปในอนาคตหรือไม่ นายมีชัยตอบว่า “ไม่หนักใจ เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้เป็นการมัดมือชก เพราะท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องเอาสิ่งที่ท่านว่ามาทั้งหมด ต้องดูตามเหตุผลว่าอะไรที่มันไปกันได้กับร่างของเรา หรืออะไรที่มันจำเป็นต่อประเทศชาติ เราก็ต้องทำทั้งหมด มันก็ต้องเป็นไปเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดและเดินหน้าได้ ทุกคนที่มาร่างก็อย่างเดียวกัน เมื่อเวลาที่ผู้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองเขาพูดถึงเหตุผลและความจำเป็นเราก็ต้องฟัง ไปตั้งข้อกังขา แคลงใจ ตั้งป้อมปรกการอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติ เมื่อถามว่า ทำไม่ไม่พูดคุยกันก่อนที่จะออกมาแถลง แบบนี้เหมือนมัดมือชก นายมีชัยตอบว่า หากเขาเรียกไปคุย 2 ต่อ 2 จะเป็นการมัดมือชกกว่านี้ แบบนั้นยิ่งแย่ใหญ่ ท่านก็ทำตรงไปตรงมาไม่มีอะไร และเมื่อเราพิจารณาแล้วก็คงเห็นเอง

นายกฯ ร้อนใจสั่ง “โก๋อู” ไปพบ “มีชัย”

จากนั้นช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ที่รัฐสภา พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าพบนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ในฐานะตัวแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อมาปรับความเข้าใจกับนายมีชัย หลังการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายกฯ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้น พล.ต.สรรเสริญเปิดเผยว่า นายกฯ ได้โทรศัพท์มาหาตนสองครั้งเพื่อให้มาปรับความเข้าใจกับนายมีชัย ว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปเป็นการตอบคำถามสื่อแบบทหาร

ไม่มีเจตนาจะต่อว่าหรือสร้างความขัดแย้ง เพราะนายกฯ เคารพนายมีชัย นายกฯ ยังระบุว่าหากมีโอกาสจะปรับความเข้าใจด้วยตนเองอีกครั้ง ขณะที่นายมีชัยฝากตนไปถึงนายกฯ ว่าเข้าใจนายกฯ อย่างเป็นกังวลกับเรื่องดังกล่าว และขอให้นายกฯ ทำใจหากในวันพรุ่งนี้สื่อมวลชนคาดหวังไปในเชิงขัดแย้ง

“นิพิฏฐ์” ถอดรหัสสืบทอดอำนาจแต่เงิน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที คสช. มีข้อเสนอให้ กรธ. งดเว้นการบัญญัติ ที่ให้พรรคการเมืองเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไม่เกิน 3 คน ว่า ข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม การจะมีคนนอกเข้ามาเป็นนายกฯ หรือไม่เป็นเรื่องของสภา ถ้า ส.ส. ส่วนใหญ่ยังเลือกคนนอกเข้ามาเป็นนายกฯ อีก ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ส่วนที่หลายคนมองว่าข้อเสนอนี้จะทำให้ คสช. ได้อยู่ในอำนาจต่อไป ก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจเป็นการเสนอชื่อเอาไว้ก่อน หรือเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากจะเป็นนายกฯ แต่ไม่ยอมมีชื่อปรากฏหรือไม่ เพราะถ้าจะเอาคนนอกเข้ามาเป็นแล้วให้เปิดชื่อนายกฯ ต่อ กต. เขาอาจจะเซ็นแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้อง คือต้องการให้นายกฯ เป็น ส.ส. ด้วยเหมือนรัฐธรรมนูญ ปี 40 และ 50 อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังเห็นว่า การให้ ส.ว. มาจากการสรรหาทั้งหมด จะมีปัญหาแน่นอน พรรคการเมืองและหลายฝ่ายรับไม่ได้ อาจเป็นประเด็นหนึ่งที่บางคนตัดสินใจไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้

“ตู” ชัด คสช. เปิดช่องนายกฯ คนนอก

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวในรายการมองไกล ผ่านทางยูทูปถึงข้อเสนอของ คสช. เรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ขอให้ กรธ. ยกเว้นการให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อนักคิด เป็นนายกรัฐมนตรี 3 คนล่วงหน้าว่า เป็นการเปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้น แสดงถึงการสืบทอดอำนาจ เพราะหวังอำนาจในอนาคตถ้า คสช. ต้องการอยู่ในอำนาจควรพูดความจริงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรให้ทำประชามติเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ แสดงถึงความไม่จริงใจว่าต้องการอยู่ในอำนาจอีกยาวนาน ในวันที่ไม่ได้มีปัญหาจนเกิดสงครามสี ไม่ใช่เรื่องพรรคการเมือง แต่เป็นจุดยืนของเผด็จการกับความเป็นประชาธิปไตยว่าประชาชนจะเลือกข้างไหน

นายกฯ ขอร่วมรณรงค์ปไฟ 1 ชม.
ก่อนหน้านี เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบ-

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการประชุมนายกฯ และ ครม. เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาปาล์มพระราชทาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีครองราชย์ และ ครบรอบ 50 ปี ปลายจิตรดคาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่กรมประมงในวันที่ 17 มี.ค. 2509 เพื่อนำไปขยายพันธุ์และส่งเสริมโภชนาการแก่ประชาชน โดยมี ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ จัดมาแสดง

นอกจากนี้นายกิตติรัตน์ งามสุด รองปลัด กทม. นำศิลปินดารามารณรงค์แคมเปญ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงให้โลกพัก” เชิญชวนคนไทยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง วันที่ 19 มี.ค. ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. พร้อมกันกับเมืองใหญ่กว่า 7,000 ประเทศทั่วโลก เช่น โตเกียว ซิดนีย์ จากาตาร์ มะนิลา นิวเดลี เป็นต้น โดยนายกฯกล่าวว่า “เรามารณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงแต่เราต้องเปิดไฟประเทศสว่างให้ได้ ใช้สมองทำงาน อย่าใช้แต่ความรู้สึก”

ถ้าทะเลาะกันอยู่ไม่ได้

จากนั้นนายกฯได้เยี่ยมชมบูธการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) พร้อมกล่าวว่า คนไทยควรภูมิใจความเป็นไทย ส่วนใครที่พูดทำลาย อย่าไปฟังมัน จากนั้นนายกฯหยิบผ้าฝ้าย กระเป๋า เรียกรัฐมนตรีหญิงมายื่นถือเป็นแบบให้ ก่อนชมบูธรองเท้าที่ผลิตจากยางพาราพร้อมกล่าวว่า ไทยผลิตยางพารา 4.7 ล้านตันต่อปี ส่งออกได้เพียง 1.4 ล้านตัน ที่เหลือต้องนำเอามาผลิตในประเทศ ให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการอยู่ วันนี้หลายบริษัทตั้งบริษัทภายในประเทศไทย น่าจะใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น อีกเกือบแสนตัน ขณะนี้ราคามันลดลงทำให้ประเทศไทยเก็บภาษีรายได้ประเทศ และการส่งออกลดลง ซึ่งประเทศไทยลดลงแค่ 9.3 เปอร์เซ็นต์ แต่ประเทศใหญ่ๆรอบอาเซียนลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ตามว่ารัฐบาลนี้แก้ไม่ได้หรอก ไม่ได้แก้อะไรเลย เหนือ ถ้าไม่แก้เศรษฐกิจเราจะลดลงแค่ 9 เปอร์เซ็นต์ ใหม่ การทำงานแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆ แต่ถ้าทะเลาะกันก็อยู่ไม่ได้ เอาเงินไปให้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องเชื่อมให้เขาต้องปฏิรูป ถ้าทำอะไรง่าย ๆ การเลือกตั้ง จะเกิดขึ้นเปล่าไม่มีรู้ คนไม่กลัวชื่อเสียงเสียหายนะ เพราะทำเพื่อประชาชน ไม่มีส่วนตัว ถ้าทุจริตบอกมาเอา

หลักฐานมาพูดกัน

อย่าระแวงไม่มีชูเอี้ยฟอกมาเพี้ย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลว่า ที่ระแวงว่าจะชูเอี้ยกัน มันไม่ใช่เป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่า ใครที่มีรายชื่อก็ต้องสอบสวนว่าทำมาเมื่อไรอย่างไร หากมีความผิดก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องผิด และหากใครเคยผิดและถูกลงโทษแล้ว ก็ต้องร่วมมือกันว่าจะไม่ทำผิดอีก ไม่ใช่จะไปยกโทษ ฟอกผิด มันทำไม่ได้ พูดบางทีก็เร็วไป บางทีคำถามก็เร็ว เขาก็คิดช้ากว่าคนคิดหนึ่ง บางทีก็ตอบหลุดๆนิดหนึ่ง ส่วนตนบางทีก็พูดเร็วเกินไป ก็เข้าใจผิดอีก แต่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นรูปธรรมเป็นธรรมเราต้องให้ความเป็นธรรมเขา ศาสนาข้างสอน อนุสิธมาต ยังตัดสินไป 900 คน หากทำผิดก็โอเค แต่หากยังทำชั่วอยู่ก็ให้อภัยไม่ได้ ปิดคดีเอา

คนพูดกองกำลังที่ 3 ระวีงติดคุก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ไม่อยากให้กลับไปสู่ประวัติศาสตร์ที่เลวร้าย ขอให้ร่วมสร้างประเทศ ให้มีเสถียรภาพเดินหน้าได้ ใช้เวลาสร้างความเข้มแข็งประมาณ 5 ปี น่าจะเอาอยู่ วันนี้เครือข่ายทางการเมืองก็ขยับกันอีกแล้ว มาเป็นระยะๆทุกที่ ทุกจังหวัด ขยับกันอยู่ได้คืน สื่อไม่รู้กันเลขหรือเป็นการขยับในลักษณะเพื่อไม่ให้ประเทศเดินไปได้ มีเรื่องประชาธิปไตยบ้าง เรื่องประชามติบ้าง ยังมีคนเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวอยู่อยากถามว่าคนทั้งประเทศจะยอมหรือไม่ ถ้ายอมก็รับชะตากรรมกันไป ได้พยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นายกฯพูดถึงเกี่ยวกับการที่มีคนออกมาพูดถึงกองกำลังที่ 3 หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “กำลังให้ไปดูว่าติดคุกได้หรือเปล่า ที่พูดถึงกองกำลังนอกกฎหมายอะไรแบบนี้”

“พี่ป้อม” นำ ครม.เบิร์ตเคย์ “น้องตู”

เมื่อถามว่า วันคล้ายวันเกิดครบ 62 ปี วันที่ 21 มี.ค. อยากได้อะไรเป็นของขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ไม่ต้องให้ของขวัญอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง วันแต่ที่น้องที่รักกัน สิ่งที่จะให้อวยพรให้ตน ให้ของขวัญนี้เป็นของขวัญของประชาชนทั้งประเทศด้วย ให้เขาอยู่ดีกินดี รายได้ดี อย่าขัดแย้งกันอีกเลย ประชาชนมีความสุข ประเทศมีเสถียรภาพมั่นคง ยังยืน ให้อวยพรอื่นแทนไม่ต้องกลัว

ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.กลาโหม นำ ครม.อวยพร ก่อนถึงวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. วันที่ 21 มี.ค. เนื่องจากวันดังกล่าว นายกฯเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณนายกฯ สำหรับการกระทำและความทุ่มเทของนายกฯ ที่ได้บริหารบ้านเมืองมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ด้านนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณว่า สิ่งที่สำคัญกว่าวันเกิดของท่าน คือนับตั้งแต่วันที่ได้อำนาจบริหารประเทศ ท่านตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อประชาชนและขอขอบคุณ ครม. ทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีมาถึงนายกฯ ขอให้ ครม. ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติ และช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ช่วยกันสร้างความกินดี อยู่ดีให้พี่น้องประชาชน

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสี่หมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 16 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวัน ที่ 16 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 45.19 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 44.19 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 42.90 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 47.69 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 46.50 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 45.15 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 45.15 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 40.76 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 42,700 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิ่มขึ้น 44 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นดิบท้องถิ่น 42.90 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ำยางสด 40 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 45.57 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 48.89 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 59.38 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 48.11 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

กนอ.เดินสายขอข้อมูลเชิงลึก

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 17 มีนาคม 2559 00:00:34 น.

นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ กนอ.นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มยางพาราทั้งรายเดิม และรายใหม่ที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ นิคมฯยางพารา หรือ รับเบอร์ซิตี เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพโครงการนิคมฯ ที่จะเป็นฐานการผลิต และการลงทุนของอุตสาหกรรมยางในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ครบวงจร ทั้งวัตถุดิบ บุคลากร และการวิจัยพัฒนา จะใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายราย ได้สนใจที่จะใช้พื้นที่ในการลงทุน และมีการสอบถามข้อมูลเชิงลึก เพื่อพิจารณาว่าจะสอดคล้องกับประเภทอุตสาหกรรมของตนเองหรือไม่ โดย กนอ.จะมีการจัดทำประมวลผลความคิดเห็นและสรุปข้อมูลทั้งหมด เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลต่อไป สำหรับนิคมฯยางพารา มีจุดเด่นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ทั้งเป็นพื้นที่ที่ติดกับท่าเรือน้ำ ลึกสงขลา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ด้านสะเดา และด่านปาดังเปซาร์ ส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงด้านการกระจายสินค้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดทั่วโลก

"พื้นที่นิคมฯ ดังกล่าว ถือเป็นแหล่งสำคัญที่จะรองรับอุตสาหกรรมกลางน้ำ และ ปลายน้ำ โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ถู่มือยาง ที่นอนยางพารา ยางล้อรถยนต์ โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ น้ำยางดิบ ยางแท่ง ยางแผ่น และ ยางแผ่นรมควัน รอบพื้นที่ ป้อนมายังโรงงานในนิคมฯ และยังคงใช้เป็นโครงการนำร่องต้นแบบอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ เพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ" นายอัฐพล กล่าว